

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ เว็บไซต์ dodeden	เตือนอย่าเชื่อดีทีออกซ์เท้า -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า จากที่ ออย. ตรวจพบโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดีทีออกซ์เท้าทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อดอ้างสรรพคุณช่วยขับเหงื่อออกจากเท้า ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิต กระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในให้เป็นปกติ กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทาน ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้ดีขึ้น ช่วยอาการเจ็บปวดเมื่อยล้า ลดบวม กระปรี้กระเปร่ามากขึ้น หลับสนิทมากขึ้น โดยปิดที่ฝ่าเท้าก่อนนอน นั้น เมื่อเทียบกับการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีใช้และกล่าวอ้างผลที่เกิดต่อร่างกาย ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน ออย.สันนิษฐานเบื้องต้นว่าจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ 2551 แต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดีทีออกซ์เท้าชนิดนี้ไม่ได้มาขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตโฆษณาจาก ออย. ซึ่งขณะนี้ ออย. จะเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ว่าใส่สารต้องห้ามที่เป็นอันตรายหรือไม่ พร้อมระงับโฆษณา และดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และเจ้าของสื่อมาดำเนินการทางกฎหมายต่อไป สำหรับผู้บริโภคขอให้ระมัดระวังในการซื้อมาใช้เพราะอาจมีผลกระทบต่อร่างกายได้
เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	น้ำผึ้งป่าไม่ผ่านคุณภาพ -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผึ้งป่า ใน จ.บุรีรัมย์ 3 ตัวอย่าง โดยเป็นสีเขียวย 1 ตัวอย่าง และสีเหลือง 2 ตัวอย่าง ตามที่เป็นข่าวไปเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า น้ำผึ้งทั้ง 3 ตัวอย่างมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านเคมี โดยพบมีความหนืดน้อย ซึ่งเกิดจากการถูกเจือจาง จนทำให้ค่าความชื้นมากกว่าค่ามาตรฐาน คือเกินกว่าร้อยละ 21 ของน้ำหนัก พบยีสต์ ราเกินค่ามาตรฐาน อีกทั้งยังเติมสีอินทรีย์สังเคราะห์ในตัวอย่างน้ำผึ้งสีเขียวย ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และทำให้น้ำผึ้งเน่าเสีย
เดลินิวส์ new)108	คดีวางระเบิด รพ.พระมงกุฎฯ -เสนอข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้นำตัว นายวัฒนา ภูมเรศ อายุ 62 ปี ผู้ต้องหาคดีวางระเบิด รพ.พระมงกุฎเกล้า และอีกหลายจุดมาแถลงข่าวพร้อมเปิด VTR ก่อนพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ โดย นายวัฒนา กล่าวว่า ตนเองมีความคิดสวนทางกับรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร ทุกครั้งทำเพื่อเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น ไม่ต้องการสร้างความปั่นป่วน แต่เพียงส่งเสียงให้ถึงรัฐบาล ขอไม่ตอบว่าทำไมถึงเลือก รพ.พระมงกุฎเกล้า และไม่มีเจตนาทำร้ายผู้ใด ขอภัยที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้น ยืนยันว่าทำเพียงคนเดียว ไม่มีฝ่ายการเมืองซึ่งนำทั้งสิ้น ตอนนี้อยู่ที่บ้านไม่มีระเบิดแล้ว แม้ไม่ถูกจับกุมก็จะไม่ก่อเหตุแล้ว ส่วนเจตหมายข่มขู่นไม่เกี่ยวข้อง
สยามรัฐ	วัคซีนไข้เหลือง -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เหลือง โดยพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก โดยกำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง 1 เข็ม สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต จากเดิม 1 เข็ม ป้องกันได้ 10 ปี โดยประกาศนำหลักการนี้ไปดำเนินการให้สอดคล้องกับการแก้ไขตามกฎหมายระหว่างประเทศ และปรับมาตรการหลักเกณฑ์ตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่มาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลืองต่อไป
เดลินิวส์	ไข้หูดับ -เสนอบทความ กรมควบคุมโรคเตือนช่วงฝนช่วงร้อน ระวังไข้หูดับ หูหนวกถาวร อันตรายถึงเสียชีวิต ตั้งแต่เดือนม.ค.-เม.ย. 60 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หูดับจำนวน 60 ราย เสียชีวิต 3 ราย สาเหตุเกิดจากติดเชื้อโรคจากการกินแบบดิบๆ กลุ่มอายุผู้ป่วยโรคนี้มากที่สุดคือ 65 ปีขึ้นไป โดยภาคเหนือมีผู้ป่วยมากที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>โรคชอบสะสมในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอบทความ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “โรคเก็บสะสมของในผู้สูงอายุ” ว่า ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสะสมของ ขอจำแนกก่อนว่า พบได้ทั้งใน “ผู้สูงอายุที่ปกติ” คือท่านอาจเสียคู่สมรสไป จึงทำให้ต้องเก็บของใช้ที่เคยอยู่ร่วมกันไว้ เพราะท่านมองว่าเป็นของที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ในส่วนของ “ผู้สูงอายุที่ผิดปกติทางใจ” สำหรับคนแก่กลุ่มนี้ที่ยึดติดและผูกพันกับสิ่งของต่างๆ นั้น เป็นเพราะว่าท่านรู้สึกแหว่งคว้าง หรือถูกปล่อยให้อยู่คนเดียว จึงต้องการมีของรักของหวงไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ</p> <p>นอกจากนี้ “ผู้สูงอายุเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง” อย่างภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคอัลไซเมอร์ หรือป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ซึ่งภาวะเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณตาคุณยายมีระบบความคิดหรือการตัดสินใจที่ผิดปกติ จึงทำให้คิดวนเวียนอยู่กับการเก็บข้าวของต่างๆ ทำให้เกิดความสกปรกเลอะเทอะกับที่อยู่อาศัย</p> <p>ดังนั้น การจะรักษาต้องดูว่าผู้ป่วยอยู่ในประเด็นไหน ซึ่งการรักษาทั้งการพบจิตแพทย์ “ความรัก ความห่วงใยจากลูกหลาน” ถือเป็นยารักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ดีกว่าจิตแพทย์ เพราะการพบปะและได้พูดคุยกับลูกหลานทำให้สามารถคลี่คลายปัญหาได้ และสมาชิกในครอบครัวจะรักและเข้าใจกันมากขึ้น</p>
ข่าวสด	<p>ปฏิญาณดัดมีสุราเข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2556 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี สสจ.สระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมลงนามปฏิญาณตนดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19-30 มิ.ย.2560 หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” ณ หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน</p>
แนวหน้า	<p>แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กับ สสจ.ระยอง ปศุสัตว์ จ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจาก จ.ระยอง อย่างยั่งยืน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ไทรโง่งขยายข่าว	<p>ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สป่า</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สป่า ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและนักบำบัดสปา ให้มีองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย โดยวันที่ 23 มิ.ย. นี้ จะจัดอบรมเรื่องศาสตร์ของ “เจ้าเรือน” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของแต่ละเจ้าเรือน การแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม สอบถ้ามและลงตะเบียนเพิ่มเติม โทร.037217127</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพมหานคร Bangkok Post	<p>มีटनाโนรักษามะเร็งตับ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แถลงข่าว “แห่งเดียวในไทย ศิริราชรักษามะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อนด้วยมีटनाโน” ว่า รพ.ศิริราช ได้นำนวัตกรรมมีटनाโนมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับและตับอ่อนแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระยะเวลา 3 ปี ทำการรักษามาแล้ว 20 ราย ผลการรักษาดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง แต่มีค่าใช้จ่ายสูงเฉลี่ย 1.5-2 แสนบาท แต่ยังไม่ครอบคลุมสิทธิการรักษาภาครัฐ โดยผู้ป่วยที่แพทย์ระบุว่าต้องรับการรักษาด้วยวิธีนี้ ทาง รพ.ศิริราช จะให้การรักษาทุกราย ส่วนผู้ป่วยที่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเอง ก็จะใช้เงินช่วยเหลือจากโครงการรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง และในอนาคตอาจจะมีการขยายขอบเขตการรักษาเนื่องจาก หรือมะเร็งตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>เชิญชวน ปปช.คืนยาหมดอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นายชินวรินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สนอ. ร่วมมือกับ อย. และหน่วยงานในสังกัด กทม. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/การบริหารจัดการการกำจัดยาที่หมดอายุจากบ้านเรือนประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นรูปธรรมและเป็นเครือข่ายต้นแบบ โดยขอเชิญชวนประชาชนนำยาเม็ดและยาแคปซูลที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุแล้วไปทิ้งที่ห้องยาของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยทั้ง 68 แห่ง โดยจะจัดวางถังขยะอันตรายสำหรับรวบรวมยาเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p>อินเดียแนะหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเนื้อสัตว์-ไข่</p> <p>-เสนอข่าว หนังสือคู่มือให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติของหญิงตั้งครรภ์ในอินเดีย จัดทำโดยสภากลางเพื่อการวิจัยโยคะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด ระบุว่า หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ ไข่ และให้ละความปรารถนาและความต้องการทางเพศ และควรทำจิตใจให้สงบ ฝึกปฏิบัติทางจิตและอ่านชีวประวัติของบุคคลที่ยิ่งใหญ่</p> <p>ด้านแพทย์อินเดียออกมามีการวิจารณ์คำแนะนำเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรกินเนื้อสัตว์และไข่ ว่าไม่เป็นความจริง เพราะการไม่กินเนื้อสัตว์และไข่จะทำให้เป็นโรคขาดสารอาหารและภาวะโลหิตจาง</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch